



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โทร.๐ ๕๔๗๖ ๑๐๔๓

ที่ นน.๐๙๓๓/๒๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้จัดทำโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม การมีวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดทางวินัย การปราบปรามการทุจริต STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) MOIT๘ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และ MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ จึงขออนุมัติดำเนินโครงการ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ดังกล่าว ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ สถานที่ ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โดยมีผู้เข้าอบรม คือ บุคลากรจากโรงพยาบาลบ้านหลวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จำนวน ๔๐ คน และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุมัติจัดประชุม และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นางดาวรุ่ง งามสม)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ทราบ อนุมัติ / อนุญาต

ไม่อนุมัติ

(นายไชติวัฒน์ ฉัตรสมงคล)

สาธารณสุขอำเภอแม่บ้านหลวง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

ชื่อกลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

วัน/เดือน/ปี: ...๓ มีนาคม ๒๕๖๖.....

หัวข้อ: - MOIT๘ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

- MOIT๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

- โครงการ

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Linkภายนอก: <https://web.ssobanluang.com>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางดาวรุ่ง งามสม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายโชติวัฒน์ ฉัตรสมงคล)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวอักษรภาค คำเขียว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖